

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่า, ปัจจัยการเมือง-เศรษฐกิจในพท.กดดันตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังหลายปัจจัยลบเข้ามากดดันเงินบาทในช่วงนี้ รวมทั้งยังมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาในช่วงปลายเดือนด้วย

*ยุทธศาสตร์ที่ระดับต่ำสุดใหม่ เมื่อเทียบกับยูโรและดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ส่วนบอนด์พุ่งขึ้นจากสัญญาณที่ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของอังกฤษ แข็งแกร่งมากขึ้น

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา ดิ่งลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนักลงทุนให้ความสนใจข้อมูลของสหรัฐ ที่พบว่า ตลาดการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 พ.ย. ลดลงเกินคาด 10,000 ราย สู่ระดับ 316,000 ราย โดยก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 330,000 ราย

*ขณะที่ รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกน เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงปลายเดือนพ.ย. ของสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 75.1 จาก 73.2 ในเดือนต.ค. หลังจากอยู่ที่ 72.0 ในช่วงต้นเดือนพ.ย.

*ข้อมูลของทางการเกาหลีใต้ บ่งชี้ในวันนี้ว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในเดือนต.ค. ขณะที่การส่งออกขยายตัวมากกว่าการนำเข้า ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ และเพิ่มแรงกดดันในช่วงขาขึ้นต่อค่าเงินวอน

*ตลาดการเงินสหรัฐจะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า และจะเปิดทำการซื้อขายเพียงครึ่งวัน ในวันพรุ่งนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. วันนี้ อยู่ที่ 32.080 บาท

*09.34 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.20/22 จาก 31.11/16 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.20/24 จาก 32.13/15 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.04/06 จาก 102.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3572/74 จาก 1.3571 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องการเมืองอยู่แล้ว แล้วเมื่อวาน กนง.ออกมา ก็มีความกังวลกันเรื่องเศรษฐกิจอีก หลายปัจจัยเลยรวมกันกดดันอยู่ ช่วงนี้ก็มี month-end demand(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน) เข้ามาด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังมีหลายปัจจัยลบเข้ามากดดัน ทั้งในเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศ, ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ หลังจากทีคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ออกมาลดดอกเบี้ยนโยบายเหนือความคาดหมาย เมื่อวานนี้

ขณะเดียวกัน เงินบาทยังถูกกดดันจากแรงซื้อดอลลาร์ของผู้ประกอบการในช่วงปลายเดือนด้วย โดยมองเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.20 และ 32.25 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.10

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้